

คำอธิบายชุดวิชา

10103 ทักษะชีวิต

Life Skills

ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ความใฝ่รู้ การแสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ ความสามารถในด้าน การจัดการ การใช้เทคโนโลยี การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การ จัดความเครียด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์

Human Civilization

ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและกับ สังคมรอบตัว วิธีการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญา ความนึกคิด ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10131 สังคมมนุษย์

Human Society

ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของ มนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข การเสริมสร้างสังคมที่ดี

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

Science, Technology and Environment for Life

แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธรรมชาติ วิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัยและโภชนาการ การประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต

10151 ไทยศึกษา

Thai Studies

ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย การตั้งถิ่นฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และกาประยุกต์ผสมผสาน การจัดระเบียบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม

10152 ไทยกับสังคมโลก

Thailand and the World Community

สภาพการณ์ แนวโน้ม และลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในสังคมโลก สถานะของ ประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย สภาพปัญหาและ สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นผลจากระแสโลกาภิวัตน์ รูปแบบและวิธีการในการเผชิญปัญหาและ ผลกระทบ

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

ภาษากับการสื่อสาร บทบาทหน้าที่ของภาษาในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษา หลักการใช้ ภาษาในการสื่อสารทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การพัฒนาทักษะ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

Interaction: Effective Communication in English

ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการประกอบ กิจการงาน เช่น การทักทาย การซื้อเชิญ การแสดงความเสียใจ การแสดงความยินดี และการประชุมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ศึกษาวิธีแสดงออกของเจ้าของภาษาและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดงออกของคนไทย

10201 ประวัติศาสตร์ไทย

Thai History

หลักฐานและวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทย อารยธรรมดั้งเดิม จุดเริ่มต้นของคนไทยในประวัติศาสตร์ การก่อตัวของสังคม รัฐ และอาณาจักร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละสมัย สภาพการเมืองภายใน ความสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งภายในและภายนอกเอเชีย การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเก่าสู่สังคมใหม่ การเผชิญ อิทธิพลตะวันตก การปฏิรูปในต้นพุทธศตวรรษที่ 25 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การดำเนินนโยบาย ต่างประเทศ ปัญหาการเมืองการปกครองและสภาพเศรษฐกิจและสังคมร่วมสมัย

10202 การอ่านภาษาไทย

Thai Reading

ความรู้เบื้องต้นและกลวิธีในการอ่าน ความหมายหลายนัยของคำในภาษาไทย ลักษณะงานเขียนแต่ละ ประเภท ลักษณะภาษาเขียนที่ดีและไม่ดี ฝึกให้แก้ประโยค ข้อความ และย่อหน้าให้เป็นภาษาเขียนที่ดี โดยใช้ตัวอย่าง จากหนังสือพิมพ์ ประกาศแจ้งความ คำโฆษณา เรื่องสั้น เรื่องแปล และบทความ

ฝึกการจับความคิดสำคัญ ฝึกการอ่านจับใจความงานเขียนประเภทต่างๆ และบทความทางวิชาการในแขนง ต่างๆ เพื่อจับประเด็นสำคัญของเรื่อง เพื่อวิเคราะห์สมมติฐานของผู้เขียน สรุปความคิดหรือสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะ สนับสนุนหรือโต้แย้งได้ และให้สามารถแยกได้มากกว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวของ ผู้เขียน

10203 พฤติกรรมมนุษย์

Human Behavior

กลไกของการรู้สึก รับรู้ เรียนรู้ ร่ำลึก คิด ปรารถนา ฯลฯ ซึ่งมีผลให้เกิดเป็นการกระทำของบุคคลและกำหนด บุคลิกภาพ ความแตกต่างของบุคลิกภาพ พัฒนาการของพฤติกรรมตามวัยและประสบการณ์สังคมของบุคคล พฤติกรรม ของบุคคลเมื่อเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคม กลไกของการดำรงชีวิตในสังคมมนุษย์ พื้นฐานความจำเป็นทางชีวภาพของ ชีวิตกลุ่ม การจัดระเบียบของสังคมมนุษย์ด้วยระบบบรรทัดฐานนอกเหนือระบบธรรมชาติ ชีวภาพ อิทธิพลและพลังของ กลุ่มเหนือบุคคล บทบาทของบุคคลในการสร้าง ผืน และเปลี่ยนแปลงระเบียบของสังคม

วัฒนธรรมอันเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตบุคคลและสังคมของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากความสามารถสร้าง สัญลักษณ์ กำหนดความหมาย และให้คุณค่าแก่สิ่งธรรมชาติและสิ่งที่มีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาเหนือสภาพธรรมชาติ แล้วใช้เป็นหลักเกณฑ์กำหนดรูปแบบวิถีชีวิตต่างๆ

11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ

English for Business

โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ทั่วไปในวงการธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร และ เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

English for Tourism

โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้การสื่อสารกับชาวต่างประเทศ การติดต่อซื้อขาย การบริการ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การให้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย

11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม

English for Hotel Personnel

โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในธุรกิจโรงแรม ศัพท์และสำนวนเฉพาะที่ใช้ เกี่ยวกับการทำงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ของงาน และเพื่อการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ

11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

English for Office Staff

โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในสำนักงาน ศัพท์ และสำนวนเฉพาะที่ใช้เกี่ยวกับ งานในแผนกต่างๆ ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานในสำนักงาน

11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

English for Computer Users

โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ในตำรา บทความ ข้อเขียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คู่มือการใช้ คอมพิวเตอร์ ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

English for Health Personnel

โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในตำรา บทความ และข้อเขียน การอ่าน การสนทนาและแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับการสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ทั้งในด้านการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ การดำเนินงานของหน่วยงาน และการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง

English for Technicians

โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในงานช่างแขนงต่างๆ โดยเฉพาะการอ่านคู่มือ การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประจำ ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงาน และเพื่อพัฒนาตนเองในงานอาชีพ

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

English for Agriculture

โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในการเกษตร การอ่านข้อเขียนหรือบทความทางด้านเกษตร การสนทนาและแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกษตร

12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย

Evolution of Thai Politics

วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบและกระบวนการทางการเมืองไทยในสมัยต่างๆ พื้นฐานความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นผลกระทบจากเทคโนโลยีจากภายนอกและภายใน สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิทธิอำนาจ ความชอบธรรม การสร้างสถาบันการเมืองและการปกครอง โดยพิจารณาจากพื้นฐานสังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครองของไทยแต่โบราณ

12302 เศรษฐกิจไทย

Thai Economy

สภาพสังคมเกษตรกรรมตอนต้นรัตนโกสินทร์ โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โครงสร้างของการผลิต โครงสร้างของการถือครองปัจจัยการผลิต ระบบตลาดภายในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การจัดการระบบการเงิน งบประมาณ และระบบการคลังของรัฐ เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายหลังสนธิสัญญาเบาว์ริง และการเปลี่ยนระบบการบริหารเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเปลี่ยนแปลงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งให้เห็นอิทธิพลของชาตินิยม บทบาทของรัฐในการปรับปรุงระบบการเงิน การธนาคาร และการคลัง วิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่เริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-5 และปัญหาของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

12303 สังคมไทย

Thai Society

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเภทบุคคลและกลุ่มในชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย คตินิยมและบรรทัดฐานทั่วไปของความสัมพันธ์ทางสังคมไทย แบบความสัมพันธ์ที่สำคัญ ๆ ของคนไทย ได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ ระบบราชการ ระบบพรรคพวก โครงสร้างสังคมไทยในปัจจุบันและลักษณะที่สืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีต โครงสร้างสังคมไทยในระดับมหภาคและจุลภาค ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมระดับชุมชน ในรูปแบบที่เป็นองค์กรและสถาบันสังคม ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์ย่อย

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย

Beliefs and Religions in Thai Society

ลักษณะความคิด ความเชื่อเรื่องศาสนาและไสยศาสตร์ของคนไทยในระดับชาวบ้านสามัญชนและระดับผู้รู้ ผู้เรียน ธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาและไสยศาสตร์ที่ปฏิบัติในชีวิตของบุคคลและสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน การเข้ามาและพัฒนาการของศาสนาต่างๆ ในสังคมไทย หลักการพิธีกรรมและการจัดระเบียบองค์กรของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย เน้นบทบาทความสำคัญของระบบความเชื่อและศาสนาที่มีต่อสถาบันต่างๆ ของสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

12305 ศิลปะกับสังคมไทย

Thai Arts and Society

ศิลปะคลาสสิกและศิลปะชาวบ้านในรูปแบบสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และวัสดุใช้สอย วิเคราะห์งานศิลปะในแง่ของ การตอบสนองความต้องการของสังคม ความคิดที่อยู่เบื้องหลังงานศิลปะ ภูมิหลังและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ความเป็นอิสระ แรงบันดาลใจที่ผลักดันให้เกิดศิลปะและเนื้อหาที่สะท้อนความเป็นอยู่ของถิ่น หรือสังคมนั้นๆ

ศึกษาและวิเคราะห์ศิลปะทางการแสดง ในด้านความสัมพันธ์กับชีวิตและสังคม ประเภทของการแสดงที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเฉพาะในช่วงสังคมสมัยใหม่

- 12306 พัฒนาการวรรณคดีไทย
Development of Thai Literature
วิวัฒนาการของรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด อารมณ์ จินตนาการ และกลวิธีการประพันธ์ของกวีและนักเขียนตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
- 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
Thai Science and Technology
ความรู้ความเข้าใจของคนไทยเกี่ยวกับโลกและธรรมชาติ การนำประสบการณ์จากการสังเกตและการปฏิบัติมาใช้ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ในการดำรงชีวิต
- 12401 ข้าวกับสังคมไทย
Rice and Thai Society
ความสัมพันธ์ระหว่างการปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหารหลักกับพัฒนาการของชุมชน และรัฐในประเทศไทย โดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ประเพณีและพิธีกรรมตลอดจนระบบความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว ความสำคัญของข้าวในวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชาวไทย หน้าที่ของรัฐตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการจัดที่ดินให้ราษฎรทำกิน การออกกฎหมายคุ้มครองการทำนา การเก็บภาษีอากร การจัดการชลประทาน การค้าข้าวกับต่างประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการปลูกข้าวและสังคมชาวนา
- 12402 วิเทศব্যไทย
The Art of Thai Diplomacy
ลักษณะการทูตและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยที่สามารถปรับตัวได้ทุกยุคทุกสมัย ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงรัชกาลที่ 4 ความยากลำบากในการดำรงไว้ซึ่งเอกราช การเสียอธิปไตยทางการศาลและเศรษฐกิจ ความพยายามในการดิ้นรนเพื่ออธิปไตย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงถึงการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 นโยบายการต่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประเทศอินโดจีน พ.ศ. 2518 การเน้นภูมิภาคนิยม การปรับตัวกับมหาอำนาจ ปัญหาของประเทศไทยในฐานะประเทศโลกที่ 3
- 12403 ชนบทไทย
Rural Thailand
สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของชนบทไทย เพื่อให้เข้าใจสภาพ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ทั้งนี้เน้นหนักในส่วนซึ่งแสดงสภาพการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้นในชนบทปัจจุบัน โดยเฉพาะผลที่เกิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
- 12404 วิเคราะห์วรรณกรรมไทย
Critical Study of Thai Literature
หลักเบื้องต้นในการวิจารณ์วรรณกรรม พิจารณาประพันธ์เฉพาะเรื่องจากสมัยต่างๆ โดยใช้วิธีการอ่านอย่างละเอียด วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ตามความเหมาะสมของวรรณกรรมแต่ละเรื่อง
- 12405 ลักษณะภาษาไทย
Characteristics of the Thai Language
ลักษณะสำคัญของภาษาไทยในเรื่อง เสียง คำ ความหมาย และประโยค ความแตกต่างระหว่างเสียงของคำ และรูปของคำ การสร้างคำไทย การนำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม และวัฒนธรรม
- 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
Modernization in Thailand
กระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพิจารณาจากสภาพพื้นฐานก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงและสภาพสังคมที่มีอยู่เดิมและผลกระทบที่ตามมา
- 12407 แนวคิดไทย
The Thai Mind
แนวคิดสำคัญของคนไทยที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ปัจจัยที่เป็นเหตุและผลของแนวคิดเหล่านั้นตลอดจนวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- 12408 วรรณกรรมท้องถิ่นของไทย
Thai Folk Literature
ความหมาย ประเภท แหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่น หลักการอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น โดยใช้ตัวอย่างจากวรรณกรรมภาคต่างๆ เลือกศึกษาวรรณกรรมในท้องถิ่นของตนเอง 1 เล่ม และของภาคอื่นอีก 1 เล่ม

- 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
Experience in Thai Studies
ความสำคัญของไทยคดีศึกษาในการพัฒนาประเทศ สถานภาพและการศึกษาค้นคว้าทางไทยคดีศึกษา
องค์การที่ค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางไทยคดีศึกษา การประยุกต์ความรู้ทางไทยคดีศึกษาเพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและ
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย เทคนิค วิธีการและปัญหาในการเผยแพร่ไทยคดีศึกษาทางสื่อมวลชน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
- 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Information Science
ความคิด แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของงานสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ ประเภทและรูปแบบของ
ระบบสารสนเทศ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีกับ
งานสารสนเทศ
- 13202 การสื่อสาร
Communication
ความหมาย องค์ประกอบ โครงสร้างของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร ความสำคัญของ
การสื่อสารต่องานสารสนเทศ แนวคิดและกระบวนการประชาสัมพันธ์ในงานสารสนเทศ การกระจายสารสนเทศ
เทคโนโลยีการสื่อสาร อิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อพฤติกรรมมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของ
มนุษย์และการพัฒนาสังคม สภาพและปัญหาของการสื่อสารในงานสารสนเทศ
- 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
Introduction to Research in Information Science
ความหมาย ความสำคัญและประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการ
วิจัย การดำเนินการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ การเขียนโครงการวิจัย การรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร่
ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
- 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resource Development
ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ แหล่งผลิตและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ การศึกษาผู้ใช้ หลักการ กระบวนการและวิธีการจัดหาสารสนเทศ การคัดเลือก การสั่งซื้อ ขอลแลกเปลี่ยน
การตรวจรับ การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก
- 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
Information Analysis
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสนเทศ เทคนิคการวิเคราะห์สารสนเทศ การจัดทำหมวดหมู่ การทำรายการ การ
ทำสาระสังเขปและดรรชนี การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับการวิเคราะห์สารสนเทศ
- 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
Information Services and Dissemination
แนวคิดและหลักการในการจัดและบริหารงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ วัตถุประสงค์และหน้าที่ในการ
บริการสารสนเทศ แหล่งช่วยค้นคว้าและบริการสารสนเทศ ลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้ วิธีส่งเสริมการใช้บริการ
ประเภทของบริการสารสนเทศ บทบาทการควบคุมทางบรรณานุกรม การบริการสารสนเทศทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
- 13314 การจัดการระบบสารสนเทศ
Information Systems Management
การกำหนดนโยบายระบบสารสนเทศ การวางแผน การวิเคราะห์ และการควบคุมระบบโครงสร้างของการ
บริหาร หลักและเทคนิคการบริหารระบบสารสนเทศ งานบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ งานประเมินและการ
รายงาน การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Writing for Business Communication
หลักและรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และการติดต่อราชการ การเขียนรายงานประเภทต่างๆ
แบบอย่างและวิธีใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนที่ถูกต้องเหมาะสม
- 13323 การบริหารการเงินและการปฏิบัติการ
Financial and Operation Management
หน้าที่ บทบาท และความสำคัญของการบริหารการเงิน วิธีวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน โครงสร้างของ
เงินทุน การจัดหาเงินทุน การปฏิบัติ การปฏิบัติการขั้นพื้นฐานในการผลิตและการให้บริการ การวางแผน การดำเนินงาน
และการควบคุมองค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การออกแบบและวิจัยผลิตภัณฑ์ การพยากรณ์ความต้องการ การ
เลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนกระบวนการผลิตและการให้บริการ การควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพการผลิต
และการให้บริการ การจัดการโครงการ

13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

Professional Experience in Information Science

การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จำลองเพื่อวิเคราะห์ และตัดสินใจ จรรยาวิชาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ ภาวะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

13411 สารสนเทศลักษณะพิเศษ

Special Information

ลักษณะและคุณสมบัติของสารสนเทศลักษณะพิเศษประเภทต่างๆ การจัดหา จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศ ลักษณะพิเศษ การสงวนรักษา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการสารสนเทศลักษณะพิเศษ

13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

Information Sources in Social Sciences, Humanities and Science

ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ และวรรณกรรมสำคัญทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศในแต่ละศาสตร์

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

Introduction to Information Technology

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานสารสนเทศ ลักษณะ ความสามารถและข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ การคัดเลือก การจัดหาเทคโนโลยี ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดการบุคลากร งบประมาณ การ ประเมิน และประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

13421 การบริหารงานสำนักงาน

Office Management

หลักและทฤษฎีการบริหาร ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน บุคลิกภาพ มรรยาทและการสมาคม หลักการ และเทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงานในด้านงานเลขานุการ งานสารบรรณ งานเอกสารสำนักงาน งานพัสดุสำนักงาน การจัดการประชุม ข้อมูลและแหล่งข้อมูลสำนักงาน การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สำนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานสำนักงาน

13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด

Organization Behavior and Marketing Management

จิตวิทยาและสังคมวิทยาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เน้นการรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ ความ ต้องการ และการจูงใจ ศึกษาพฤติกรรมของคนในกลุ่มเกี่ยวกับค่านิยม การปฏิบัติต่อกัน การติดต่อสื่อสาร และการเป็น ผู้นำ ความสำคัญของมนุษย์ พฤติกรรมในองค์การและการจัดการ การจัดรูปแบบขององค์การ และการจัดการทรัพยากร มนุษย์ในองค์การของรัฐและธุรกิจ

รูปแบบพื้นฐานทางการตลาด การดำเนินงานขององค์การตลาดในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการ บริการ การส่งเสริมการขาย เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาด การวิจัยตลาด การวางกลยุทธ์การตลาดและ แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศ

13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน

Office Information System

แนวคิดเกี่ยวกับงานสำนักงานและระบบสารสนเทศสำนักงาน วงจรสารสนเทศสำนักงาน การจัดการข้อมูล เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ ระบบสื่อสารสำนักงาน การจัดการสารสนเทศสำนักงาน การจัดการโครงการ ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน

22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

English Reading

กลวิธีในการอ่าน การฝึกทักษะการอ่าน การเพิ่มพูนความรู้เรื่องโครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อเขียนทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น ป้ายประกาศ หนังสือพิมพ์ และบทความโฆษณา

22321 ภาษาอังกฤษสำหรับครู

English for Language Teachers

ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในด้านระบบเสียง ระบบคำ ระบบโครงสร้างประโยค ตลอดจนความหมาย บทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล ความแตกต่างบางประการระหว่างภาษาไทยกับ ภาษาอังกฤษ ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย และแนวทางแก้ไข

22322 การเขียนภาษาอังกฤษ

English Writing

ศึกษาแนวทางและกลวิธีในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมทั้งฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับคำ วลี ประโยค ย่อหน้า และความเรียงสั้นๆ

32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information Systems (MIS)

แนวคิดของระบบเกี่ยวกับการจัดการ การนำวิธีเชิงระบบมาใช้ในการจัดข้อมูลเพื่อการบริหารพัฒนาการของ การประมวลผล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล การพัฒนา ระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการนำไปใช้

41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

English for Lawyers

ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้โดยทั่วไปในกฎหมาย เพื่อให้สามารถอ่านและเข้าใจความหมาย
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย

41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

Introduction to Business Administration

ลักษณะขององค์การธุรกิจ ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ หน้าที่งานทางธุรกิจ การผลิต การเงิน การบริหารงานบุคคล
และการตลาด เป้าหมายของธุรกิจ กลไกการหาทุน และใช้ทุนเพื่อการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสังคม
ผู้บริโภค พนักงาน ผู้ถือหุ้นและผู้เคยค้า

บทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและ
หลักเกณฑ์การก่อตั้งองค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การล้มละลาย กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

96302 สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น

Introduction to Business Information

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศธุรกิจ การกำหนดนโยบายระบบสารสนเทศธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห์
และการควบคุมระบบโครงสร้างของการบริหารงาน หลักและเทคนิคการบริหารระบบสารสนเทศงานการผลิต งาน
การตลาด งานจัดซื้อ งานบัญชีและการเงิน งานบุคคล งานสำนักงาน งานบริการ ความหมายและวิวัฒนาการของการ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการสารสนเทศธุรกิจ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจต่อการดำเนินธุรกิจ การ
ใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ